

# แอ็กซิสเปิดตัว AXIS Camera Companion โซลูชัน IP เอาใจผู้ประกอบการ SMB ในราคาเริ่มต้น 7,500 บาท

แอ็กซิส คอมมูนิเคชันส์ ผู้นำระดับโลกในด้านระบบวิดีโอเครือข่าย เปิดตัว AXIS Camera Companion ซึ่งเป็นโซลูชัน IP ระดับเริ่มต้นสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะประกอบไปด้วยกล้องเครือข่ายของแอ็กซิสที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูลลง SD Card และไคลเอ็นด์ซอฟต์แวร์ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานใน SMB โดยเฉพาะ



นายนาฟิส จัสมานี ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอ็กซิส คอมมูนิเคชันส์

กล่าวในงาน Secutech Thailand 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทคกว่า ในงาน Secutech Thailand 2012 นี้ เป็นการเปิดตัวโซลูชัน Axis Camera Companion ครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้มีการจำลองโซลูชันให้ผู้ใช้งานได้เห็นถึงประสิทธิภาพ และความง่ายของการใช้งานซอฟต์แวร์ของแอ็กซิส

สำหรับโซลูชันดังกล่าวมีจุดเด่นอยู่ที่ความเรียบง่ายของโซลูชัน และเยี่ยมไปด้วยเสถียรภาพ โดยจะให้ภาพระดับ HDTV รองรับการบันทึกข้อมูลลง SD Card ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้อุปกรณ์บันทึกภาพส่วนกลางให้ยุ่งยาก โดยกล้องจะได้รับกระแสไฟผ่านเครือข่าย จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายไฟแยก และแม้กระทั่งในกรณีที่เครือข่ายหยุดทำงาน กล้องก็จะบันทึกภาพต่อไป จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง



“ที่ผ่านมาแอ็กซิส เน้นการทำตลาดกล้องตรวจการณ์วงจรปิดในกลุ่มลูกค้าระดับองค์กร ภาครัฐและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันตลาด SMB ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แอ็กซิสจึงได้มองเห็นความสำคัญ และพัฒนาโซลูชันดังกล่าวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการระบบตรวจการณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ” นายนาฟิส กล่าวเสริม

นอกจากนี้โซลูชัน Axis Camera Companion ยังได้รับการออกแบบมาพิเศษสำหรับระบบที่ประกอบด้วยกล้อง 1-16 ตัว สามารถดูภาพวิดีโอทั้งแบบถ่ายทอดสด และภาพที่บันทึกไว้ได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ติดตั้งหรือบน อินเทอร์เน็ต รวมถึงการสนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชัน “AXIS Camera Companion” บนแพลตฟอร์ม iOS และ Android ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถดูวิดีโอจากกล้องผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บแลตได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก สำนักงาน โรงแรม หรือธุรกิจขนาดเล็กรื่นๆ

Axis Camera Companion นี้เป็นโซลูชันแรกของแอ็กซิสที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับ SMB โดยเฉพาะ ในราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท ที่จะมาพร้อมทั้งกล้องและโซลูชัน

### เกี่ยวกับแอ็กซิส คอมมูนิเคชั่น

แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่น เป็นบริษัทผู้นำโซลูชันวิดีโอบนเครือข่ายชั้นนำระดับโลก แอ็กซิสคือผู้นำเข้าสู่โลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยผลักดันการพัฒนาระบบวิดีโอวงจรปิดแบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของแอ็กซิส มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและการตรวจการณ์ระยะไกลบนนวัตกรรมใหม่ด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีแบบเปิดกว่า

แอ็กซิสมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ใน 40 สาขาทั่วโลก และประสานงานร่วมกับกับคู่ค้าใน 172 ประเทศ แอ็กซิสเป็นบริษัทสัญชาติสวีเดน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ OMX ใน สโตกโฮล์ม โดยใช้ตัวย่อ AXIS ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอ็กซิส เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.axis.com](http://www.axis.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

คุณณาดา ต้นสกุล บริษัท เอฟ เอ คิว จำกัด

โทร: +662 971 3711